
Foreldraráðsfundur 23.nóvember 2023 

Mættir: Sæbjörg, Thulii, Heiðar Birnir, Hafdís, Ólöf og María. 

Sæbjörg byrjaði að tala um handbókina og að við þyrftum að gera sjálf að gera minni handbók með 

okkar markmiðum í. Sæbjörg ætlar að búa til google docks skjal þar sem við vinnum öll í okkar kafla. 

Við ætlum að klára þetta fyir fundinn í janúar. 

Foreldraráðið á að sjá um að auglýsa eftir foreldrum í gæslu á böll. Við þurfum að reyna að gera það 

tímanlega þegar við vitum hvenær dagsetningarnar eru.  

Við töluðum um að það er mikil nemendadrykkja og neysla vímuefna og ungir krakkar virðast vera að 

fá afgreitt í Edinborg og stundum í Hamraborg. 

Við viljum sporna við því að böll séu haldin t.d. í Edinborg þar sem pöbb er hinu megin við ganginn og 

þar sem sameiginleg klósett eru. 

Heiðar Birnir og Ólöf ætla að hitta nemendafélagið. 

Einnig verður talað við Sædísi og Sigga á Edinborg og lögregluna um þessi mál. 

Hafdís og Ólöf ætla að kynna foreldraráðið  og setja á samfélagsmiðla. 

Við ræddum edrúpottinn líttillega en höfum ákveðið að bíða aðeins með hann og hvernig við 

framkvæmum hann. 

María las fundargerð af skólanefndarfundi sem var 21.nóvember 2023 og læt fundargerðina fylgja 

með þessari.  

Hafdís talaði um að VÁVEST er byrjað að hittast.  

Við ákváðum að við myndum ekki fara inn í stofur og tala um edrúmennsku heldur fengjum við 

fagaðila í það. 

Ræddum um að reyna að vera með fræslu um ýmis samtök sem nemendur geta sótt hjálp  í. 

Stígamót 

Píeta 

Óttar geðlækni 

Vinkonu Heiðars man ekki hvað hún heitir ofl 

María Lárusdóttir  


